



ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติด้านการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในระหว่างการผ่อนคลายมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

พ.ศ. 2563

ตามประกาศประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางการปฏิบัติด้านการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัยมหิดล ในระหว่างการผ่อนคลายมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในส่วนของการปฏิบัติการ ของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานอื่นในกระทรวงฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2563 นั้น

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอประกาศแนวทางให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมให้สอดคล้องกับประกาศประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางการปฏิบัติด้านการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัยมหิดล ในระหว่างการผ่อนคลายมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมข้างต้น โดยให้ยึดหลักความปลอดภัยและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. ให้ภาควิชาต่างๆ จัดการเรียนการสอนแบบผสม (online/on-site) ได้ตามความพร้อมและความสอดคล้องของหลักสูตร ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป
2. ให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันของคนจำนวนมากหรือกิจกรรมที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เช่น กิจกรรมรับน้อง ปฐมนิเทศ ฯลฯ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค
3. คณะวิทยาศาสตร์ เปิดให้บริการสนามกีฬาทุกประเภท เฉพาะสมาชิกคณะวิทยาศาสตร์เท่านั้น
4. การใช้บริการโรงอาหาร ขอให้ผู้ปฏิบัติงานและนักศึกษาทุกท่านปฏิบัติตามแนวทางการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ที่คณะฯ จัดเตรียมไว้

ทั้งนี้ ได้แนบประกาศประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางการปฏิบัติด้านการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัยมหิดล ในระหว่างการผ่อนคลายมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

2019 (COVID-19) ลงวันที่ วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรมเรื่อง มาตรการ ผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในส่วนของการปฏิบัติการ ของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานอื่นในกระทรวงฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19 (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2563 มาพร้อมนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน และขอให้ผู้ปฏิบัติงานและนักศึกษาติดตามประกาศ หรือ ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของคณะวิทยาศาสตร์ ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563



(รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์